

HỘI NÔNG DÂN VĨNH LONG

Những thành quả tích cực

SAU MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG

Nguyễn Thanh Trang

Phó CT. Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long



Nông dân trồng khoai lang ở Bình Tân

Ảnh: THANH SANG

Năm 2016, tình hình sản xuất của tỉnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai dồn dập trên diện rộng, theo thống kê đánh giá 6 tháng đầu năm ngành nông nghiệp tăng trưởng âm. Trước những khó khăn và thách thức đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các cấp có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực cả về cơ chế, chính sách lẫn đầu tư vốn hỗ trợ cho nông dân vùng bị thiên tai, hạn, mặn kịp thời nên đã hạn chế thiệt hại, đảm bảo các điều kiện cần thiết để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống cho

hội viên, nông dân. Đối với hệ thống Hội Nông dân (Hội) từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ hội viên, nông dân học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, gắn công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phản ánh với Đảng, Nhà nước những

▶ vấn đề bức xúc, đề xuất, kiến nghị tâm tư nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Những kết quả tích cực năm 2016 thể hiện như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (SX, KDG) có sức lan tỏa nhanh, mạnh, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Được các cấp Hội tuyên truyền hướng dẫn động viên hội viên, nông dân đã hăng hái chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, ngành nghề, làng nghề truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa. Năm 2016, qua phát động, có 100.968 hộ nông dân tham gia đăng ký, kết quả bình xét có 77.611 hộ đạt danh hiệu nông dân SX, KDG các cấp (cấp Trung ương 5.550 hộ, cấp tỉnh 10.469 hộ, cấp huyện 18.438 hộ còn lại là cấp cơ sở). Thông qua phong trào các mô hình kinh tế trang trại, gia trại được hình thành bước đầu làm ăn có hiệu quả, thu nhập hơn hẳn các hộ sản xuất trong vùng, mô hình sản xuất lúa theo tiêu chí “Cánh đồng lớn”, các mô hình chuyên canh, luân canh cây hàng năm trên đất lúa tiếp tục được duy trì và phát triển, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kết hợp với các ngành chức năng, các viện, trường, công ty mở Hội thảo về phát triển kinh tế trang trại, tổ chức Hội thi “Kiến thức nhà nông” tạo điều kiện để hội viên, nông dân học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tạo sự liên kết gắn bó giữa các nhà khoa học với nông dân, thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ KHKT, phương thức quản lý kinh doanh mới có hiệu quả. Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia các loại hình kinh tế hợp tác và HTX, góp phần hỗ trợ kinh doanh và giải quyết đầu ra nông sản hàng hóa.

Có thể nói phong trào nông dân thi đua

SX, KDG do Hội phát động trong những năm qua đi đúng hướng, thu hút ngày càng nhiều hộ tham gia thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020”. Khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, đất đai, tiền vốn, vật lực nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa nhiều về số lượng, tốt về chất lượng bước đầu đáp ứng được vùng nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chế biến trong và ngoài tỉnh. Nét nổi bật năm 2016 là mặc dù 6 tháng đầu năm ngành nông nghiệp được đánh giá là gặp rất nhiều khó khăn từ yếu tố khách quan cũng như chủ quan, nhưng qua tổng kết phong trào nông dân SX, KDG đã có nhiều hộ với mô hình VAC, VAC + dịch vụ..., cuối năm cộng số lợi nhuận trên 1 tỷ đồng và cũng chính từ phong trào này với tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau giữa hộ khá, giàu đã tạo điều kiện giúp cho 912 hộ thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”, được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, chính quyền tạo điều kiện bằng nhiều nguồn vốn vận động, đến nay Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND) đạt trên 17 tỷ đồng, giải ngân cho 63 dự án, thành lập được 193 tổ sản xuất, có 840 hộ tham gia, giải quyết 1.349 lao động có việc làm thường xuyên. Nhìn chung, nguồn vốn QHTND do các cấp Hội quản lý tuy chưa đáp ứng được yêu cầu về vốn sản xuất, nhưng nó phát huy được hiệu quả rất tích cực là điểm tựa thiết thực hỗ trợ một phần khó khăn về vốn, tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội với hội viên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện các chương trình tín dụng ủy thác thông qua tổ chức Hội, đến nay có 108 tổ



chức cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh nhận ủy thác với nguồn vốn 521,129 tỷ đồng có 34.391 hộ vay. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ nghèo và đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, phục vụ nhu cầu đời sống, có điều kiện cho con em đến trường học tập.

Các chương trình tín dụng ưu đãi các hộ nghèo và đối tượng chính sách có thêm cơ hội việc làm mới góp phần nâng cao thu nhập hạ tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đa chiều của tỉnh xuống 17.405 hộ chiếm tỷ lệ 6,26%. Các cấp Hội đã phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã tổ chức dạy nghề cho 2.649 hội viên, nông dân, có trên 60% sau học nghề đã tìm được việc làm. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát huy dân chủ ở cơ sở với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", bằng nhiều việc làm thiết thực, trong năm các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân hiến 90.231m² đất xây dựng giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, ủng hộ vật kiến trúc, hoa màu, cây ăn trái... ở địa phương trị giá trên 9,1 tỷ đồng. Phong trào văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần, gắn kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh tạo điều kiện xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nông thôn góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Đảng và Nhà nước.

Đạt được kết quả trên là đáng khích lệ, biểu dương, song nhìn chung các phong trào phát triển chưa đều. Trên lĩnh vực kinh tế còn nhiều tiềm năng về lao động, đất đai, tiền vốn chưa được huy động để phát triển sản xuất tăng thu nhập cho hội viên, nông

dân. Việc chỉ đạo tổng kết, điển hình, nhân tố mới chưa được chú trọng và nhân rộng kịp thời, một số mô hình phát triển thiếu tính bền vững, thiếu sự quan tâm liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, công tác đào tạo, dạy nghề cho hội viên, nông dân chưa hiệu quả cao.

Năm cũ sắp qua đi, năm mới - năm Đinh Dậu sắp đến các cấp Hội trong tỉnh sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình cùng với giai cấp nông dân quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Để biến những chủ trương đó thành hành động cụ thể đạt kết quả cao, Hội Nông dân xin đề nghị với các nhà khoa học tiếp tục hướng dẫn nông dân ứng dụng tốt hơn các tiến bộ KHKT, công nghệ về giống cây, con, nuôi trồng thủy sản và tất cả những nhu cầu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn giúp bà con nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng năng suất hàng hóa, có thị trường tiêu thụ ổn định có lợi cho nông dân. Thông qua Hội Nông dân bằng phong trào nông dân thi đua SX, KDG các nhà khoa học, các nhà quản lý nhanh chóng nhân những kết quả hay, những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ra nhiều hộ nông dân trong tỉnh để làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới. Hội Nông dân cũng mong các nhà doanh nghiệp bắt tay thật chặt với nông dân thông qua Hội để đến với nông dân bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình trong quá trình sản xuất cũng như thông tin về thị trường trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp lấy thị trường nông thôn và nông dân vừa là thị trường vừa là khách hàng lâu dài, bền vững để doanh nghiệp phát triển. Mặt khác, Nhà nước cần có chính sách cụ thể, phù hợp tạo điều kiện và khuyến khích nông dân, đặc biệt là Hội Nông dân, có hành lang pháp lý để tất cả công việc của Hội ở nông thôn được phát huy thuận lợi và thành công tốt đẹp./.

